



# วารสารออนไลน์ "เกษตรบอกข่าว"

ฉบับที่ 24 วันที่ 16 สิงหาคม 2564

ประเทศไทยเป็นประธานการประชุมสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก  
(Global Soil Partnership: GSP PA) ครั้งที่ 9

องค์การสหประชาชาติ (UN) และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็น "วันดินโลก" (World Soil Day) เพื่อให้ทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินที่มีต่อการพัฒนาด้านการเกษตร โภชนาการ รวมถึงความมั่นคงทางอาหารทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องจากทรงมีพระราชกรณียกิจการส่งเสริมและพัฒนาดินในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน



ที่ผ่านมา FAO ได้ร่วมกับรัฐบาลไทย โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมพัฒนาที่ดิน จัดให้มีการมอบ "รางวัลภูมิพลวันดินโลก" หรือ "King Bhumibol World Soil Day Award" ให้แก่ประเทศ องค์กร หรือ บุคคล ที่มีผลงานด้านการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการสร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรดิน และการจัดการดินเพื่อความมั่นคงอาหารอย่างยั่งยืน และมีการจัดตั้ง "ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งเอเชีย หรือ Center of Excellence for Soil Research in Asia (CESRA)" หรือ Center of Excellence



## CESRA

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย  
CENTER OF EXCELLENCE FOR SOIL RESEARCH IN ASIA

for Soil Research in Asia (CESRA)" ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2561 เพื่อรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ งานวิจัย ดิน รวมทั้งเป็น ศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนของ

ภูมิภาคเอเชีย ซึ่งทาง FAO ได้นำโครงการหมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดินไปขยายผลในระดับโลกด้วย

# ประเทศไทยเป็นประธานการประชุมสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก (Global Soil Partnership: GSP PA) ครั้งที่ 9

นอกจากนี้ FAO ยังจัดตั้ง Global Soil Partnership (GSP) หรือสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 255 เพื่อให้เป็นเวทีสำหรับนักวิทยาศาสตร์ดินจากประเทศต่างๆ ร่วมกันแสวงหาแนวทางการจัดการดินอย่างยั่งยืน ที่สอดคล้องกับกฎบัตรดินโลก (World Soil Charter) เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ในเรื่องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งความปลอดภัยและมั่นคงอาหาร อาหารโดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 8 ภูมิภาค ได้แก่

แอฟริกา

เอเชีย

อเมริกากลาง

ยุโรป

แปซิฟิก

อเมริกาใต้ ตะวันออกกลาง

แอฟริกาเหนือ

อเมริกาเหนือ

โดยประเทศไทยเป็นสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย (Asian Soil Partnership :ASP) หรือ สมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งภูมิภาคเอเชีย



## GLOBAL SOIL PARTNERSHIP

ทั้งนี้ สมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก (Global Soil Partnership: GSP PA) จะมีการประชุมของสมาชิกเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2564 ถือเป็นการประชุมครั้งที่ 9 มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 8-10 กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยผู้แทนประเทศไทยคือ นายธนวรรษ เทียนสิน อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโรม (สพช.โรม) ได้รับการเสนอชื่อให้ทำหน้าที่ประธานในการประชุมสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก (GSP) ครั้งที่ 9 ซึ่งถือเป็นบทบาทที่สำคัญของประเทศไทยในการขับเคลื่อนนโยบายด้านทรัพยากรดินในเวทีระดับโลก ซึ่งในการประชุม Global Soil Partnership จะมีการนำเสนอแนวทางการยกระดับสมัชชาความร่วมมือดินโลก (GSP) ไปสู่การเป็นองค์กรถาวรภายใต้ธรรมนูญของ FAO หรือ การหาแนวทางอื่นในการกำหนดเป็นอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยเรื่องทรัพยากรดิน (UN Convention) ซึ่งประเทศสมาชิกจะต้องร่วมพิจารณาและผลักดันในเวทีระดับโลกต่อไป

# ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่

■ ผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน ( สิงหาคม 2564) มีดังนี้



# 1

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 28,638 ราย แบ่งเป็น

- เกษตรกรทั่วไป 27,419 ราย
- เกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน) 1,219 ราย



# 2

การฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 4 กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ ดังนี้

- กระบวนการเรียนรู้ที่ 1 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาเกษตรกรทฤษฎีใหม่ อบรมแล้วเสร็จ จำนวน 22,378 ราย มีการปรับรูปแบบการอบรมในระบบออนไลน์ และยังมีพี่เลี้ยงในพื้นที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด
- กระบวนการเรียนรู้ที่ 2 การวิเคราะห์พื้นที่และวางแผนการ อบรมแล้วเสร็จ จำนวน 5,239 ราย
- กระบวนการเรียนรู้ที่ 3 การรวมกลุ่ม การสร้างเครือข่ายของเกษตรกรต่างๆ ให้มีความเชื่อมโยงต่อกัน อบรมแล้วเสร็จจำนวน 4,479 ราย
- กระบวนการเรียนรู้ ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ (ศึกษาดูงาน) อบรมแล้วเสร็จ จำนวน 2,558 ราย



# ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่

## 3

การขุดสระเก็บน้ำ (กิจกรรมการปรับปรุงแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่)

ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ดำเนินการแล้ว 7,349 ราย

- มีเป้าหมายการขุดสระน้ำ 29,831 ราย
- ดำเนินการแล้ว 7,349 ราย



## 4

การสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ และการปรับปรุงบำรุงดินให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีหน่วยงานร่วมดำเนินการ ดังนี้

- **กรมพัฒนาที่ดิน** : ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสนับสนุนวัสดุปรับปรุงบำรุงดินแก่เกษตรกร เช่น น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยพืชสด ฯลฯ
- **กรมประมง** : ดำเนินการสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช และอาหารสัตว์น้ำ โดยส่งมอบปัจจัยการผลิต งวดที่ 1 ครั้งที่ 1 ได้แก่ พันธุ์ปลานิล จำนวน 54,600 ตัว และอาหารสัตว์น้ำ 78 กระสอบ ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดกำแพงเพชร
- **กรมส่งเสริมการเกษตร** : ได้จัดสรรงบประมาณลงพื้นที่ และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร โดยจะสนับสนุนพันธุ์พืช ไม้ผล เมล็ดพันธุ์ผัก สมุนไพร ฯลฯ
- **กรมปศุสัตว์** : ให้การสนับสนุนพันธุ์สัตว์ (ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง ฯลฯ) อาหารสัตว์ และวัสดุอุปกรณ์การเลี้ยง

- ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการพัฒนาพื้นที่ 2.ด้านการพัฒนาอาชีพและการตลาด 3.ด้านการติดตามงานในพื้นที่ 4.ด้านการติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงที

เกษตรกรและผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูล องค์ความรู้ เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ และโครงการได้ที่ YouTube Channel /Twitter และFacebook Fan page “โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่”



# กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ความช่วยเหลือสหกรณ์แท็กซี่ จัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์

## ดอกเบี้ย 1 % ให้กู้ยืมไปประกอบอาชีพช่วงโควิด



จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการแท็กซี่ของสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทยทั้งด้านของรายได้ที่ลดลง และการไม่มีพื้นที่จอดรถเนื่องจากต้องหยุดวิ่งรถบริการเพราะประชาชนงดเดินทางทำให้จำนวนผู้ใช้บริการแท็กซี่ลดลง

ในเบื้องต้น กระทรวงเกษตรฯ โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือเรื่องพื้นที่จอดรถ โดยประสานกับกรมธนารักษ์ รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ จัดหาพื้นที่เพื่อให้สหกรณ์แท็กซี่ใช้ในการจอดรถแท็กซี่ที่ไม่สามารถประกอบการได้เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่จอดรถ ซึ่งได้สถานที่จอดรถ เช่น พื้นที่กรมชลประทาน ปากเกร็ด พื้นที่สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์เขตดุสิตศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 และ 2 และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสหกรณ์นอกภาคการเกษตร โดยจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 สำหรับให้กู้ยืมไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ช่วงสถานการณ์โควิดรวมทั้งประสานกับกระทรวงแรงงาน เพื่อให้คนขับรถบริการที่อยู่ในระบบสหกรณ์ทั้งรถแท็กซี่ สามล้อเล็ก รถสองแถวหรือมอเตอร์ไซด์รับจ้าง เข้าสู่มาตรา 40 ของกฎหมายแรงงานเพื่อให้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลคนละ 5,000 บาท



ทั้งนี้ ขอความร่วมมือหน่วยงานและประชาชนที่มีความประสงค์จะจ้างรถโดยสารของในช่วงนี้ ให้ใช้บริการผ่านทางสหกรณ์บริการเดินรถ เพื่อช่วยเหลือผู้ขับรถแท็กซี่ให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวและสามารถผ่านวิกฤติโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน

# มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการอ่างเก็บน้ำแม่มอก อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลำปาง

การประชุม ครม. เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 คณะรัฐมนตรี พิจารณา เรื่อง การแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการอ่างเก็บน้ำแม่มอก อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลำปางและมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการของรัฐ กรณีโครงการอ่างเก็บน้ำแม่มอก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง จากการเข้าทำประโยชน์ในแปลงจัดสรรที่ดินไม่ได้ จำนวน 103 ราย ในอัตรา 20,000 บาทต่อราย



และเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลการจ่ายเงิน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการจ่ายเงินและจำนวนเงินค่าชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิและจำนวนเงินค่าชดเชย โดยให้มีหน้าที่และอำนาจ ตรวจสอบบุคคลผู้มีสิทธิจำนวน 103 ราย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ รวมทั้งกำกับดูแลการจ่ายเงินค่าชดเชยให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

เรียบร้อย สำหรับการจ่ายเงินกรณีนี้เห็นสมควรจ่ายด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (จ่ายตรง) ตามบัญชีรายชื่อบุคคลที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการฯ หรือทายาทของบุคคลดังกล่าว



สามารถติดตามรายการ

**“เกษตรบอกข่าว”**

ได้เป็นประจำ ทุกวันจันทร์ เวลา 09.00 น.

ทาง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์